

CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, HỢP NHẤT MỘT SỐ TỔ CHỨC, CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thân, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định thành lập, quyết định chỉ định và tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.



Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định hợp nhất và tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Chiều ngày 6/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các quyết định về thành lập, hợp nhất một số tổ chức, cơ quan của Đảng bộ tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thân, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí thành viên đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đảng ủy, cơ quan, đơn vị thuộc diện thành lập, hợp nhất, kết thúc hoạt động.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh; chỉ định Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ định đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; thành lập Đảng bộ UBND tỉnh; chỉ định Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ định đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc: hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; phân

công, bổ nhiệm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ngay sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư có chủ trương tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là một cuộc cách mạng, là công việc rất khó khăn, nặng nề, phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi con người trong từng tổ chức, đòi hỏi sự đoàn kết, quyết tâm cao, dũng cảm và cả sự hy sinh lợi ích cá nhân, vì lợi ích chung. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh phải thống nhất cao về nhận thức, khẩn trương, chủ động, quyết tâm thực hiện với tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng", "Trung ương không chờ cấp tỉnh, cấp tỉnh không chờ cấp huyện, cấp huyện không chờ cơ sở".

Thời gian qua, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cả hệ thống chính trị tỉnh đã quyết tâm, quyết liệt vào cuộc với khối lượng công việc rất lớn, tập trung rà soát, đánh giá lại toàn bộ tổ chức bộ máy, biên chế, những tồn tại, hạn chế và nghiên cứu, đề xuất phương án

sắp xếp tổ chức bộ máy. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu khẩn trương chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng các nội dung để trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua các đề án, phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy. Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 121-KL/TW, ngày 24/1/2025 về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên môn quán triệt và tổ chức thực hiện ngay trong các ngày nghỉ tết để có cơ sở và điều kiện công bố việc kết thúc hoạt động, hợp nhất, thành lập mới các cơ quan, tổ chức thuộc Đảng bộ tỉnh trong tuần đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ tết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các cơ quan liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, đặc biệt là Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã làm việc xuyên tít, khẩn trương, nghiêm túc; đồng thời, ghi nhận, biểu dương các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đã hoàn thành tốt vai trò, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh trong suốt những năm qua. Việc kết thúc hoạt động, hợp nhất, thành lập mới các tổ chức, cơ quan trong giai đoạn hiện nay là yêu cầu tất yếu, là cơ sở, tiền đề quan trọng để Thái Bình thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2025 và giai đoạn tiếp theo.

Để bộ máy mới làm việc thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị hợp nhất, thành lập mới cần tập trung, khẩn trương hoàn thiện ngay các điều kiện để tổ chức hoạt động, xây dựng quy chế hoạt động trên tinh thần phải bảo đảm kế thừa các nhiệm vụ của các tổ chức đảng đã kết thúc hoạt động, không để gián đoạn, ngừng trệ, bỏ sót công việc. Đồng thời, làm tốt công tác tư tưởng, tiếp nhận, phân công nhiệm vụ, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động đúng người, đúng việc, công minh, khách quan, tạo sự đồng thuận cao, đoàn kết; bảo đảm bộ máy mới phải tốt hơn, hiệu lực, hiệu quả hơn bộ máy cũ. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sớm ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho công chức, người lao động; tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu của cấp ủy tỉnh về công tác tuyên giáo, dân vận của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng sau khi được chuyển giao về trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng bộ UBND tỉnh phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm; đoàn kết, thống nhất; giữ vững nguyên tắc hoạt động của Đảng, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, thực sự là "hạt nhân chính trị ở cơ sở", hoàn thành tốt nhất chức năng, nhiệm vụ được giao. Trước mắt, 2 Đảng bộ khẩn trương hoàn thiện tổ chức, bộ máy, chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để chuẩn bị cho đại hội chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong

công tác tham mưu triển khai thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tỉnh; tham mưu ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức hợp nhất, thành lập mới; việc sắp xếp, chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên; việc bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức có nguyện vọng nghỉ công tác. Đồng chí yêu cầu trong quá trình thực hiện phải thường xuyên theo dõi, rà soát, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm bộ máy mới đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, tuyệt đối không để gián đoạn trong công việc. Văn phòng Tỉnh ủy chủ động thực hiện rà soát, thống kê cơ sở vật chất, tài sản, tài chính của các đơn vị theo thẩm quyền được giao bảo đảm quản lý tài chính, tài sản công theo đúng quy định. Chủ trì tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy các cấp khẩn trương triển khai Kết luận số 121-KL/TW, ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Trước hết, tập trung hoàn thành các đề án, phương án hợp nhất, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong mỗi cơ quan, đơn vị; bảo đảm các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp, kiện toàn thực sự được "nâng cấp", chất lượng hoạt động được "nâng tầm". Trong quá trình thực hiện, đặc biệt quan tâm

chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đúng Nghị định số 177 và Nghị định số 178 của Chính phủ nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong Đảng bộ và hệ thống chính trị. UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương hợp nhất các cơ quan thuộc khối chính quyền bảo đảm hoàn thành trước ngày 20/2/2025.

Trong thời gian tới còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các đồng chí dự hội nghị trên cương vị mới, bộ máy mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường, đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm đổi mới, bút phá hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, chuẩn bị đầy đủ hành trang và các hệ điều kiện để sẵn sàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh của dân tộc.

Tại hội nghị cũng đã công bố các quyết định: kết thúc hoạt động của các đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh; kết thúc hoạt động của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; kết thúc hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; các thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn và Liên đoàn Lao động tỉnh.

MẠNH CƯỜNG - MINH HÙNG

HƯNG HÀ Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất ngay từ đầu năm

Ngay sau những ngày đón tết, vui xuân, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Hà khẩn trương bắt tay vào sản xuất với khí thế sôi nổi, kỳ vọng một năm nhiều thành công.



Công nhân Xi nghiệp Veston Hưng Hà hàng say lao động sản xuất.

Tại Công ty TNHH May Hưng Nhân vào những ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Ất Tỵ, khí thế lao động đang rất khẩn trương, hàng trăm lao động vào ca, bấm máy để sản xuất những đơn hàng đầu tiên. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, công nhân Công ty cho biết: Tôi làm việc tại Công ty được 24 năm. Tôi thấy môi trường làm việc và chế độ cho người lao động rất thỏa đáng. Trong quá

trình làm việc, Công ty luôn có những khen thưởng cho công nhân tiêu biểu đã tạo sự phấn chấn và hàng say làm việc. Hiện nay nguồn hàng rất dồi dào, vì thế mỗi ngày chuyển của chúng tôi đặt mục tiêu đạt 140 sản phẩm, thậm chí có những ngày chúng tôi đạt trên 160 sản phẩm.

Không chỉ tạo không khí thi đua lao động trong mỗi công nhân, một trong những điểm khác biệt ở Công ty TNHH May Hưng Nhân là sự

mạnh dạn đầu tư máy móc hiện đại mang tính đồng bộ như hệ thống giác cơ sở nhầy mỡ trên máy tính, máy cắt mẫu cứng và các trang thiết bị chuyên dùng cho các chuyên may. Đáng chú ý, Công ty đã đầu tư bổ sung máy điện tử chân bông tự động, máy lập trình tự động, máy thổi bóng lông vũ tự động... Với việc áp dụng mô hình quản lý tinh gọn 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng) vào sản xuất đã tạo môi trường làm việc bảo đảm vệ sinh, sức khỏe người lao động. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên năm 2024, giá trị sản xuất của Công ty tăng gần 15% so với năm 2023, mức lương công nhân đạt 7 - 12 triệu đồng/người/tháng. Đến nay Công ty đã sản xuất theo hợp đồng các đơn hàng đến hết tháng 6/2025. Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Xây dựng, củng cố nguồn nhân lực; tích cực tái cơ cấu sản xuất, chuyển đổi số; đa dạng hóa thị trường; chủ động nguồn nguyên liệu, tránh bị đứt gãy trong quá trình sản xuất là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty. Vì thế, chúng tôi không ngừng đẩy nhanh tốc độ sản xuất, đặc biệt ứng dụng các thiết bị tự động hóa để giảm thiểu sức lao động. Đồng thời, tổ chức sắp xếp, tinh gọn quy trình sản xuất thông qua

việc rà soát, phát hiện và khắc phục những chi tiết bất hợp lý, dư thừa gây lãng phí thời gian, tiêu hao nguyên liệu. Hàng năm tổ chức các cuộc thi để kiểm tra tay nghề của công nhân, từ đó có kế hoạch sắp xếp lao động hợp lý để sản xuất đạt hiệu quả hơn. Với phương châm "Khác biệt để bứt phá", Công ty TNHH May Hưng Nhân phấn đấu doanh thu năm 2025 tăng 10 - 15%, đứng vững trên thị trường trong và ngoài nước, bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động.

Đối với Công ty TNHH Snow Coast (cụm công nghiệp Thống Nhất), những ngày đầu xuân mới, 40 dây chuyền may đang hoạt động hết công suất để đáp ứng các đơn hàng. Sản phẩm của Công ty chủ yếu xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Hiện Công ty đang tạo việc làm cho 750 lao động với mức lương 8 - 10 triệu đồng/người/tháng. Bà Phạm Thị Tuyết, đại diện Công ty cho biết: Ngay sau những ngày nghỉ tết, cán bộ, công nhân Công ty đã bước vào sản xuất liên tục với tinh thần "sản xuất an toàn, năng suất, chất lượng". Ngay trong ngày đầu ra quân, trên các dây chuyền rộn ràng tiếng máy và hàng nghìn sản phẩm đã được sản xuất với chất lượng cao. Chúng tôi đã phát động nhiều phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân, đẩy mạnh sản xuất ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm mới, trọng tâm là: nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, đẩy mạnh phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất; nâng cao trình độ, tay nghề, tạo khí thế thi đua cho công nhân.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Hưng Hà có 780 doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 27.000 lao động. Năm 2024, toàn huyện có trên 60 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng số vốn kinh doanh đạt 650 tỷ đồng. Tỷ lệ xuất khẩu hàng hóa đạt 185,9 triệu USD. Ngoài ra, trong năm Hưng Hà còn thu hút 14 dự án đầu tư vào huyện. Các doanh nghiệp

đã không ngừng đầu tư, đổi mới công nghệ, trang thiết bị đẩy mạnh sản xuất phát triển doanh nghiệp bền vững. Ông Trần Văn Vực, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp huyện cho biết: Năm 2025 là năm tăng tốc bứt phá vươn lên, chính vì vậy công đồng doanh nghiệp Hưng Hà tiếp tục sắp xếp, bố trí, cơ cấu lại phương án sản xuất, kinh doanh thích ứng với tình hình và điều kiện mới; tích cực đổi mới phương hướng hoạt động, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, thực sự là ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp huyện. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt việc liên kết, hợp tác, hỗ trợ trong phát triển nghề, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, giữ vai trò là cầu nối giữa cơ quan Đảng, chính quyền các cấp với doanh nghiệp, góp phần xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn vững ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững.

Ông Phạm Cao Quân, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà cho biết:

UBND huyện đã kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động; không ngừng áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp. Đồng thời, các doanh nghiệp cần tích cực mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm trên tinh thần tự chủ, sáng tạo, đoàn kết, chia sẻ, tạo sự gắn kết giữa các doanh nghiệp. Huyện sẽ tiếp tục đồng hành và cam kết tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh; đơn giản hóa, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; quan tâm đào tạo lực lượng lao động có tay nghề đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; sẵn sàng gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh, qua đó giúp các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững.

THANH THỦY



Công ty TNHH Xuất khẩu giày da Việt Hàn, xã Thống Nhất (Hưng Hà) chú trọng bảo đảm chất lượng sản phẩm.